

การเลือกซื้อรถยนต์

ซื้อรถยนต์อย่างไรให้เหมาะกับคุณ

เมื่ออยากเป็นเจ้าของรถสักคัน เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบายขึ้น คำถามที่เกิดขึ้นในใจผู้ซื้อรถคือ จะซื้อรถแบบไหนดี

เนื่องจากปัจจุบันมีรถให้เลือกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นรถประหยัดพลังงาน (Eco Car) รถเก๋ง รถปิคอัพ หรือรถอเนกประสงค์ (SUV)

ซื้อรถแบบไหนดี

สิ่งที่ควรคำนึงในการเลือกประเภทของรถให้เหมาะกับตนเองมีหลายปัจจัย ได้แก่ สถานที่ทำงาน ขนาดครอบครัว และลักษณะการใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ

สถานที่ทำงาน

หากที่ทำงานของคุณอยู่ในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งมีสภาพการจราจรที่หนาแน่น การเลือกซื้อรถยนต์ขนาดเล็กที่มีขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 1,600 ซีซี รวมถึงรถประหยัดพลังงาน (Eco Car) นับว่าเป็นทางเลือกที่ดี เพราะการใช้รถทั้งสองประเภทจะช่วยประหยัดน้ำมันมากกว่ารถประเภทอื่น อีกทั้งหากเลือกรถที่มีขนาดเล็ก จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการขับที่ได้อีกด้วย

ส่วนคนที่ทำงานอยู่ในต่างจังหวัด ขอแนะนำให้เลือกใช้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดตั้งแต่ 1,600 ซีซี ขึ้นไป เนื่องจากการเดินทาง ในต่างจังหวัดจำเป็นต้องใช้ความเร็วสูง รถที่เลือกใช้จึงควร เป็นรถที่สามารถใช้ความเร็วสูงและมีระบบช่วงล่างที่ดี เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่

ขนาดครอบครัว

สำหรับผู้ที่มีครอบครัวขนาดเล็ก โดยมีจำนวนสมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 4 คน ขอแนะนำให้เลือกใช้รถเก๋งเป็นพาหนะหลักค่ะ แต่หากครอบครัวของคุณมีจำนวนสมาชิกมากขึ้น ขอแนะนำให้ลองพิจารณารถปิคอัพแบบต่อหลังคา และรถอเนกประสงค์ (SUV) เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทาง

ลักษณะการใช้งาน

หากลักษณะการใช้รถของคุณ จำเป็นต้องใช้ขนของเป็นประจำ เช่น ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ซื้อต้นไม้ เป็นต้น การใช้รถปิคอัพจะช่วยเพิ่มความสะดวกได้ หรือหากคุณชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยที่ต้องขับรถขึ้นเขาลงห้วย การซื้อรถปิคอัพหรือรถอเนกประสงค์ (SUV) แบบขับเคลื่อนสี่ล้อ (4 x 4) จะช่วยให้คุณสนุกกับการท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น

นอกเหนือจากทั้งสามปัจจัยที่ได้กล่าวมาแล้ว การคำนึงถึงราคาขายต่อก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกันค่ะ โดยหากคุณตั้งใจจะซื้อรถมาใช้ไม่ถึง 5 ปี แล้วจะเปลี่ยนรถใหม่ การซื้อรถซึ่งมียี่ห้อที่ได้รับความนิยมจะช่วยให้คุณได้รับราคาขายต่อที่สูง เพื่อให้สามารถซื้อรถคันใหม่ได้ในราคาที่ถูกลง แต่สำหรับบางคนซึ่งชอบรถที่ไม่ใช่ยี่ห้อตลาดนิยม คงต้องทำใจกันหน่อยกับราคาขายต่อที่จะลดลงเป็นอย่างมาก

<http://www.54niwat.com/viewPost.php?id=126>

ผู้รวบรวม นิตตุพร จันทิพย์